

คิดทุกคำที่พูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิด

สมนึก มন্ত্রীเลิศรัศมิ

จากพระคำของพระเจ้า ผู้วินิจฉัย 11: 30-39

³⁰...และเยฟธาห์บนต่อพระเจ้าว่า “ถ้าพระองค์ทรงมอบคนอัมโมนไว้ในมือของข้าพระองค์แล้ว ³¹ผู้ใดที่ออกมาจากประตูเรือนของข้าพระองค์ เพื่อต้อนรับข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์มีชัยกลับมาจากคนอัมโมนนั้น ผู้นั้นจะต้องเป็นของพระเจ้า และข้าพระองค์จะถวายผู้นั้นเป็นเครื่องเผาบูชา” ³²แล้วเยฟธาห์จึงยกขามไปสู้รบกับคนอัมโมน และพระเจ้าทรงมอบเขาไว้ในมือของท่าน ³³และท่านได้ประหารเขาจากอาโรเออร์จนถึงที่ใกล้ ๆ เมืองมินนิทรวมยี่สิบหัวเมืองและไกลไปจนถึงอาเบลครามิม ผู้คนล้มตายมาก คนอัมโมนจึงหมดอำนาจอยู่ใต้คนอิสราเอล ³⁴แล้วเยฟธาห์ก็กลับบ้านที่มิสปาห์ คุณหญิงบุตรชายนามชื่อราเบบเด้น โลดออกมาต้อนรับท่าน เธอเป็นบุตรคนเดียว นอกจากบุตรคนนี้ท่านไม่มีบุตรชายและบุตรหญิงเลย ³⁵และเมื่อท่านเห็นเธอแล้วท่านก็ฉีกเสื้อผ้าของท่าน กล่าวว่า “โอ ลูกเอ๋ย ให้พ่อแก่แล้ว เพราะเจ้าเป็นเหตุให้พ่อเดือดร้อนมากยิ่งขึ้น เพราะพ่อได้อำปอกบนต่อพระเจ้าไว้ จะกินคำที่ไม่ได้” ³⁶เธอจึงพูดกับพ่อว่า “คุณพ่อขาเมื่อคุณพ่อออกปากสัญญากับพระเจ้าไว้อย่างไรขอคุณพ่อกระทำกับฉันอย่างนั้นเถิด เพราะพระเจ้าได้ทรงแก้แค้นคนอัมโมนศัตรูเพื่อคุณพ่อแล้ว” ³⁷และเธอพูดกับบิดาของเธอว่า “ขอให้ฉันอย่างนี้เถิด ขอปล่อยฉันไว้สักสองเดือน ฉันจะได้จากบ้านและลงไปบนภูเขา ร้องไห้คร่ำครวญถึงความเจ็บปวดทรมานของฉัน ฉันกับเพื่อน ๆ ของฉัน” ³⁸ท่านจึงตอบว่า “ไปเถิด” และท่านก็ปล่อยเธอไปสองเดือน เธอก็ออกไป เธอและพวกเพื่อนของเธอแล้วร้องไห้คร่ำครวญถึงความเจ็บปวดทรมานของเธอสองเดือน ³⁹อยู่มาเมื่อครบสองเดือนแล้ว เธอก็กลับมาหาบิดาของเธอ และท่านก็กระทำกับเธอตามที่ได้อำปอกไว้ เธอยังไม่เคยสมสู่กับชายใดเลย

ท่านเยฟธาห์ เป็นผู้นำของอิสราเอลที่กอบกู้คนอิสราเอลจะเงื้อมมือของศัตรู ท่านมีชัยชนะในสงครามกับชนเผ่าต่าง ๆ เหตุการณ์ตอนนี้ ท่านมีด้านอีกด้านหนึ่งที่จะต้องเอาชนะคือ คนอัมโมนซึ่งในการที่จะเอาชนะพวกอัมโมน ท่านก็บนกับพระเจ้าเพื่อขอรับชัยชนะ โดยตั้งข้อเสนอ หรือบนกับพระองค์ว่า หากท่านมีชัยชนะคนอัมโมน พอลกลับไปถึงบ้าน ใครก็ตาม ที่เป็นคนแรกที่ออกมาต้อนรับท่านก็จะต้องถูกถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้า ต่อมาท่านก็มีชัยชนะจริง ๆ แล้วก็ยกทัพกลับบ้าน พอไปถึงบ้าน บุคคลแรกที่ออกมาทักทายท่านในเวลานั้น ก็คือบุตรสาวคนเดียวของท่านนั่นเอง เมื่อบุตรสาวมาทักทายที่หน้าบ้านเช่นนั้น ทำให้ท่านต้องยอมมอบบุตรสาวของท่านเป็นเครื่องบูชาแด่พระ

เจ้า นับเป็นเรื่องน่าเศร้าใจมาก เพราะท่านมีบุตรสาวที่รักของครอบครัวเพียงคนเดียวเท่านั้นเอง นับเป็นเรื่องน่าเห็นใจอย่างมาก แม้จะมีชัยชนะในการสงคราม แต่กลับมีความพ่ายแพ้ในครอบครัวเพราะต้องสูญเสียบุตรของตนเอง เป็นความสูญเสียที่ไม่น่าพลาดได้ ไม่ควรที่เราทั้งหลายจะมีประสบการณ์เช่นท่านเยฟธาห์เด็ดขาด

เราเรียนบทเรียนจากเรื่องนี้ได้อย่างไร

ก. สำคัญที่สุดก็คือ ฟังระมัดระวังเรื่องการพูด ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดา หรือ เป็นผู้นำ การพูดจาอะไรออกไป มีผลกระทบด้วยประการทั้งปวงเร็ว ๆ นี้ ไปทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่ง ก็พบคำที่เขียนติดข้างฝาว่า “จงคิดทุกคำที่พูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด” เป็นความจริงทีเดียว ท่านเยฟธาห์ไม่ได้คิดทุกคำที่พูด ทำให้ท่านต้องสูญเสียบุตรสาวคนเดียวที่ท่านรัก ปัญหาไม่ใช่ว่าพระเจ้าต้องการให้ร้ายกับท่าน แต่เป็นเพราะท่านให้ร้ายกับตัวท่านและบุตรสาวของท่าน ตลอดจนทุกคนในครอบครัวของท่านด้วย

สุภาษิต 13:3 บุคคลที่ระแวงระวังปากของเขาจะสงวนชีวิตของเขา บุคคลที่เปิดริมฝีปากกว้างก็มาถึงความพินาศ

คิดอีกที หากท่านจะบนกับพระเจ้า ก็มีไหม่เป็นสิ่งผิดอะไร เพียงแต่ว่าก่อนที่จะบนอะไร ขอให้คิดให้ดีเสียก่อนเท่านั้นเอง คิดถึงข้อดีข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น

นักธุรกิจต้องติดต่อกับลูกค้า บุคคลอื่น ต้องต่อรอง ต้องลั่นวาจาอะไรออกมา ขอให้ท่านคิดให้ดีเสียก่อนว่าจะพูดอะไร การพูดของท่านทำให้เสียผลประโยชน์ หรือ จะให้ผลร้ายแก่ท่านในอนาคตหรือเปล่า

ครูอาจารย์ ผู้สอนคนอื่น ต้องใช้ปากเป็นประจำ อาจทำให้พูดอะไรผิดพลาดออกมาได้ ผู้นำที่มีคนอื่นตามเขา ขอให้ระวัง ผู้ปกครองบิดามารดา บุตร เพื่อน คนรัก คู่สมรส ล้วนแล้วแต่ต้องการพูดจាកันให้เข้าด้วยกันทั้งสิ้นก่อนลั่นวาจาอะไรต้องคิดดูให้ดีว่า จะไปให้ร้ายคนข้างเคียงหรือเปล่า

ข.ชัยชนะที่ถูกต้อง คือ ต้องชนะทั้งภายนอกบ้าน ภายในบ้าน

อย่างคิดว่าชนะเพียงภายนอกเพียงพอแล้ว การพ่ายแพ้ภายในก็ให้ความเจ็บปวดมากมายด้วยเช่นกัน

ท่านเยฟธาห์มีชัยชนะในการสงครามกับศัตรูร้าย เพราะท่านบนกับพระเจ้า เป็นการพึ่งอาศัยพระเจ้าที่จะเอาชนะศัตรู ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้นำเช่นนี้ ที่ฝากความแพ้ชนะกับพระเจ้า เราต้องการผู้นำเช่นนี้ แต่ก็ต้องระวังอีกประการหนึ่ง ในที่นี้ก็คือ ผู้คนนี้ต้องสูญเสียบุตรสาวสุดที่รักของตนเพราะการลั่นวาจาบนกับพระเจ้าอย่างรวดเร็วไม่คิดหน้าคิดหลัง ในที่นี้เป็นการพ่ายแพ้ภายใน ท่านถึงขนาด

อุทานออกมา เมื่อบุตรสาวของท่านออกมาจากประตู เพื่อต้อนรับท่านหลังจากมีชัยชนะ กลับจากการสงคราม “ลูกเอ๋ย ให้พ่อแม่แล้ว” หมายความว่า ความเสียหายเกิดขึ้นกับพ่อแม่ เป็นประสบการณ์ที่เจ็บแสบมากสำหรับพ่อ ที่มีชัยชนะการรบ แต่ต้องมาขาดทุนอย่างที่สุดในบ้าน สอนใจผู้นำทั้งหลายเรื่องความสมดุลว่าหากจะมีชัยชนะ ขอให้ท่านชนะทั้งภายนอกและภายในครอบครัว อย่าทำการสำเร็จมากมายภายนอกแต่สูญเสียครอบครัวของตนเองในที่สุด

นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ ท่านไม่ต้องการสูญเสียครอบครัวของท่านนะ นักการเมือง นักการทหาร ข้าราชการ แม้จะทำงานข้างนอกขอให้คำนึงถึงบุตรของท่าน คู่สมรสของท่าน ครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังของท่าน อย่าสูญเสียเขาเลย เพราะเมื่อเราเสียเขาไปแล้ว เขากลับคืนมาไม่ได้อีกแล้ว

ในที่สุดแล้ว ขอให้ท่านตั้งหลักให้ดีในเรื่อง การที่จะพูดอะไร ขอให้คิดดูให้ดีเสียก่อน และการที่จะทำอะไรให้มีชัยชนะขอให้ท่าน ไม่ต้องสูญเสียคนรักในครอบครัวไป

พันธกิจ และครอบครัว เป็นเรื่องควบคู่กันไปเสมอ ไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะนำหน้า หรือ อยู่ข้างหลัง เหมือนการประมวมือ ต้องอาศัยมือสองข้างประสานกัน จึงเกิดเสียงดังได้